

Số: 179/BC-UBND

M'Đrắk, ngày 21 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

**Phản hồi thông tin báo chí về việc khai thác cát trái phép
và tập kết cát tại địa bàn xã Ea MĐoal, huyện M'Đrắk**



Thực hiện Công văn số 596/STTTT-TTBCXB ngày 7/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc phản hồi thông tin báo chí. UBND huyện M'Đrắk báo cáo phản hồi thông tin Báo điện tử Thương hiệu và Pháp luật đăng tải ngày 05 và 06/6/2019 về việc khai thác cát trái phép và tập kết cát tại xã Ea MĐoal, huyện M'Đrắk như sau:

Trước tiên, với tin thân cầu thị, UBND huyện M'Đrắk ghi nhận và chân thành cảm ơn Báo điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã thông tin kịp thời về tình hình khai thác cát trái phép và tập kết cát tại địa bàn xã Ea MĐoal, huyện M'Đrắk. Những thông tin của Báo điện tử Thương hiệu và Pháp luật nêu đã giúp cho UBND huyện thấy được thực trạng để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật.

1. Về trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản và xử lý khai thác cát trái phép tại thôn 3, xã Ea MĐoal

UBND huyện luôn xác định quản lý hoạt động khoáng sản là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các ngành chức năng và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường năm 2019; thành phần gồm các ngành Tài nguyên Môi trường, Thanh tra huyện, Kinh tế Hạ tầng, Chi cục thuế, UBND các xã, thị trấn và Công an huyện; Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện và đề xuất giải pháp xử lý theo các quy định hiện hành.

Về việc khai thác cát trái phép tại thôn 3, xã Ea MĐoal. Ngay khi nhận được thông tin của Báo điện tử Thương hiệu và Pháp luật, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng, Công an huyện và UBND xã Ea MĐoal tiến hành kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật. Ngày 06/6/2019, Công an huyện, UBND xã Ea MĐoal tiến hành kiểm tra, phát hiện và giải tỏa kịp thời 03 máy nổ Diesel và đầu bơm gắn trên phao hút cát không hoạt động. Từ thời điểm kiểm tra đến nay, các ngành chức năng và chính quyền xã Ea MĐoal tiếp tục kiểm tra, giám sát tại khu vực trên, tình trạng khai thác cát trái phép đã chấm dứt, không còn xảy ra.

2. Về bãi tập kết cát tại thôn 2, xã Ea MĐoal

Trong thời gian qua, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra, xử lý tình hình hoạt động khoáng sản, kinh doanh, tập kết trên cát địa bàn huyện. Đối với bãi tập kết cát trên đất Công ty TNHH cà phê 715 C

